

Thông cáo Báo chí



Sydney
Local Health District

Tháng 7, 2024

Hành động ngay lập tức: Tuần lễ Nhận thức về Viêm gan và Ngày Viêm gan Thế giới 2024

Hàng năm, Tuần lễ Nhận thức về Viêm gan được tổ chức từ ngày 22 đến 28 Tháng Bảy cùng với Ngày Viêm gan Thế giới 28 Tháng Bảy. Chủ đề toàn cầu của năm nay là “Đã đến lúc hành động” và nó bắt đầu bằng việc nâng cao nhận thức về sức khỏe gan. Gan của bạn đem sức mạnh cho toàn cơ thể bạn. Gan thực hiện trên 500 chức năng quan trọng để giữ cho bạn được khỏe mạnh. Tuy nhiên, vi-rút như viêm gan B và viêm gan C có thể làm tổn thương gan của bạn, đặc biệt là khi không được phát hiện và không được điều trị.

Tại Úc, có trên 200,000 người đang bị viêm gan mạn tính và rất nhiều người không biết mình đang nhiễm vi-rút, đặc biệt là những người trong các cộng đồng đa văn hoá. Tin tốt là viêm gan B có thể phòng ngừa bằng thuốc chủng ngừa an toàn và hiệu quả, và bệnh có thể kiểm soát bằng việc khám và điều trị thường xuyên. Chỉ có cách duy nhất để biết mình có bị viêm gan B hay không là bằng cách đi xét nghiệm.

“Chẩn đoán sớm là điều cần thiết. Rất nhiều người không biết mình bị viêm gan B mạn tính cho đến khi quá trễ. Xét nghiệm và điều trị kịp thời là cách bảo vệ tốt nhất cho chúng ta”, Kristen McKee nhấn mạnh, Y tá Tư vấn Lâm sàng khoa Gan tại Bệnh viện Royal Prince Alfred, trực thuộc Khu vực Y tế Địa phương Sydney.

Thông tin tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ cho bạn và cộng đồng của bạn

Mục đích của Chiến dịch ‘Bạn có Đang sống với Viêm gan B gan không? Muốn Biết rõ. Hãy Xét nghiệm’ của Dịch vụ Đa văn hoá về HIV và Viêm gan (MHAHS) là nâng cao nhận thức trong những cộng đồng có tỷ lệ xét nghiệm thấp, bao gồm cộng đồng Trung Quốc, Ả Rập, Hàn Quốc, Samoa, Tonga, Việt Nam và Châu Phi Hạ Sahara tại NSW. Chiến dịch cung cấp tài liệu quảng cáo, bích chương, và video đa ngôn ngữ miễn phí trên trang mạng của MHAHS và có cả bản in.

‘Mục đích của chúng tôi là giúp cộng đồng đưa ra quyết định sáng suốt về sức khỏe. Chúng tôi khuyến khích mọi người hãy nói chuyện với các nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ về việc xét nghiệm viêm gan B,’ Barbara Luisi, Giám đốc của MHAHS nói rằng ‘Xét nghiệm là miễn phí cho những ai có thẻ Medicare. Ai không có thẻ này, xin vui lòng liên lạc với NSW Health Sexual Health Clinics về việc xét nghiệm Viêm gan B miễn phí. Nên nhớ rằng, tất cả những thông tin trao đổi với bác sĩ của bạn tại Úc đều được bảo mật.’

Hành động Ngay lập tức. Hãy đi làm xét nghiệm!

Hãy truyền bá thông tin về tầm quan trọng của việc xét nghiệm và điều trị viêm gan trong cộng đồng của bạn. Tải xuống bộ tài liệu của MHAHS về Tuần lễ Nhận thức về Viêm gan 2024 bao gồm thông tin, thông điệp và các phương tiện truyền thông xã hội

để chia sẻ. Cùng nhau, chúng ta có thể loại bỏ sự lây truyền bệnh viêm gan siêu vi tại Úc từ đây cho đến năm 2030.

Muốn biết thêm thông tin về sức khỏe gan và viêm gan, hãy vào trang mạng của MHAHS tại www.mhahs.org.au hoặc gọi cho Hepatitis NSW Infoline qua số 1800 803 990.